



ลดสูงสุด **76%**

ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอหรือส่วนลดอื่นๆ ที่มีอยู่

1. การส่งเสริมการขายนี้ (ในที่นี่เรียก "ส่วนลด") ใช้ได้สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากประเทศไทย โดยใช้บริการที่มีดังต่อไปนี้ UPS Worldwide Express Plus™, UPS Worldwide Express™, UPS Worldwide Express Saver®, UPS Worldwide Expedited®, และ/หรือ UPS Worldwide Express Freight® services และตั้งแต่ 14 มกราคม 2022 ถึง 13 มกราคม 2023 การส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เมื่อมีการจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทย และสร้างเลเบลขนส่งบนเว็บไซต์ ups.com/th เท่านั้น
2. จะต้องระบุโค้ดส่วนลดเมื่อทำการขนส่งสินค้า ในการแลกใช้โค้ดส่วนลด การส่งสินค้าจะต้องทำในระบบ UPS Internet Shipping ผ่าน ups.com ระหว่างเวลา 00:01 ในวันที่ 14 มกราคม 2022 ถึง 23:59 ในวันที่ 13 มกราคม 2023 ประเทศไทย เวลา (GMT+7) การส่งสินค้าทางออนไลน์โดย 13 มกราคม 2023 จะต้องส่งถึง UPS ภายใน 13 มกราคม 2023 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนลดนั้น ผู้ส่งสินค้าต้องมี UPS ID ที่ยังใช้งานได้ใช้ในการใช้สิทธิ์นั้น โค้ดส่วนลดไม่สามารถนำไปใช้กับการส่งสินค้าที่ผ่านมาแล้ว หรือหักลบหนี้กับการทำรายการในอนาคตได้ ข้อเสนออื่นถือเป็นโมฆะหากเป็นข้อห้ามหรือถูกจำกัดด้วยกฎหมาย ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด การบริการและส่วนลดที่ใช้ได้อาจเปลี่ยนแปลงได้ การส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนออื่นๆ หรือส่วนลดอื่นที่มีอยู่
3. ส่วนลดการจัดส่งสินค้าที่นำเสนอกภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจัดส่งสินค้าของบุคคลที่สามและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น การจัดส่งสินค้าที่มีค่าพิเศษหรือการตรวจผ่านทางศุลกากรรวม ส่วนลดการจัดส่งสินค้านี้ไม่สามารถใช้กับการจัดส่งสินค้าที่เกินกว่า 2,000 กิโลกรัม (ไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักจริงหรือน้ำหนักตามมิติ) กล่อง UPS ขนาด 10 กิโลกรัม และกล่อง UPS ขนาด 25 กิโลกรัม การจัดส่งสินค้าเกินกว่า 2,000 กิโลกรัมจะคิดค่าขนส่งตามราคาที่แจ้งไว้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงขั้นตอนมาตรฐานทั้งหมดที่ใช้บังคับกับการจัดส่งสินค้าเกิน 2,000 กิโลกรัมจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป



4. เมื่อมีการแลกใช้โค้ดส่วนลด ส่วนลดค่าจัดส่งจะหักกลับกับราคาที่อยู่ในข้อมูลการบริการและราคาที่ประกาศไว้ใน ups.com โดยทันทีสำหรับการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สามารถใช้ได้จากประเทศไทย ซึ่งมีการดำเนินการด้วย 1.บัตรเครดิต หรือ 2.หมายเลขบัญชี UPS สำหรับบัญชี UPS ที่มีข้อตกลงราคาอยู่ เมื่อมีการใช้ส่วนลดส่งเสริมการขายแล้ว ส่วนลดราคาที่มีอยู่กับบัญชี UPS จะไม่สามารถใช้ได้กับการส่งสินค้านั้นอีก ส่วนลดส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากอัตราราคาประหยัดที่มีการตกลงกันได้ อีก ส่วนลดส่งเสริมการขายไม่สามารถใช้ได้กับการส่งสินค้าที่เรียกเก็บเงินจากผู้รับหรือบุคคลที่สามอีกด้วย ส่วนลดการขนส่งทางเรือใช้ได้กับค่าระวางสินค้าเท่านั้น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายเสริมและค่าน้ำมันจะยังคงต้องชำระเงินเต็มจำนวน UPS ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสินค้า เช่น ค่าธรรมเนียมทางราชการ และผู้ส่งยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งหมด
5. การขนส่งสินค้าที่กระทำภายใต้ UPS ID และ/หรือบัญชี UPS จะต้องถือเป็นการยอมรับของ [UPS Terms and Conditions of Service](#) การจัดส่งสินค้าภายใต้การส่งเสริมการขายนี้จะปฏิบัติตาม [UPS Terms and Conditions of Service](#) ข้อมูลการบริการและอัตราราคาของ UPS และพิกัดอัตราภาษีศุลกากรของ UPS ที่มีผลในเวลาที่มีการขนส่งสินค้านั้น กรุณาอ้างอิงข้อมูลการบริการและอัตราราคาของ UPS สำหรับรายการประเทศผู้ส่งออกและประเทศปลายทางที่ UPS ให้บริการอยู่
6. UPS สงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก และ/หรือขอชดเชยส่วนลดการส่งสินค้าที่เสนอไว้ในการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ตาม หากหมายเลขบัญชี UPS ของลูกค้าไม่มีการใช้งาน ถูกระงับ ยกเลิกหรือมียอดคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเครดิตที่มี UPS ยังสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้สิทธิ์กับลูกค้าสำหรับการส่งเสริมการขายนี้หากบัญชีลูกค้ามียอดคงค้างที่ยังไม่ได้จ่ายเงินเครดิตที่มีแล้ว หมายเลขบัญชี UPS
7. ด้วยดุลยพินิจอันไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวของ UPS บริษัทอาจจะยกเลิก เปลี่ยนแปลง ระงับ ขยับขยาย หรือไม่ดำเนินการส่งเสริมการขายต่อในบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามใดๆ
8. คุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้นี้ในการแลกใช้โค้ดส่วนลดและข้อเสนอของ UPS และข้อกำหนดเหล่านี้จะทดแทนข้อตกลงอื่นใดที่อาจมีอยู่ระหว่างคุณและ UPS สำหรับการส่งสินค้าภายใต้การส่งเสริมการขายนี้